

แผนพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ประจำปี 2558
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558

หลักสูตร	ช่วงเวลาฝึกอบรม												ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	สถานที่ ฝึกอบรม	งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ	
	ต.ค. 57	พ.ย. 57	ธ.ค. 57	ม.ค. 58	ก.พ. 58	มี.ค. 58	เม.ย. 58	พ.ค. 58	มิ.ย. 58	ก.ค. 58	ส.ค. 58	ก.ย. 58							
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากร และการฝึกอบรมบุคลากร" (จำนวน 3 ครั้งๆละ 1,960 บาท)	→			→				→						ฝ่ายประกัน คุณภาพ	เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ระดับผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม และผ.ส่วน จำนวน 50 คน/ครั้ง	ห้องประชุมสำนักฯ	5,880	- ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติงานตาม QP- QA-010 และ QP-QA-011 ได้อย่าง ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ดีในการผลิต - ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักฯดำเนิน การจัดฝึกอบรม จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน
2. โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดทำแบบบันทึกกระบวนการ การผลิต (Batch Processing Record) และแบบบันทึก การบรรจุ (Batch Packaging Record)"		→												ฝ่ายประกัน คุณภาพ	ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของ สำนักฯ จำนวน 20 คน	ห้องประชุมสำนักฯ	20,920	- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และ ทราบถึงแนวทางการจัดทำเอกสารระบบ บันทึกกระบวนการผลิตและแบบบันทึก การบรรจุ - ผู้เข้าร่วมสามารถลงบันทึกรายละเอียด ในเอกสาร แบบบันทึกกระบวนการผลิต และแบบบันทึกการบรรจุได้อย่างถูกต้อง	สำนักฯดำเนิน การจัดฝึกอบรม
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานและการสอนงาน" ประจำปี 2558		→												คณะกรรมการ บริหารทรัพยากร บุคคลของสำนักฯ	หัวหน้ากลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย/ งาน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องของสำนักฯ จำนวน 45 คน	โรงแรมโน ต่างจังหวัด	436,400	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความ เข้าใจ และทักษะในเทคนิควิธีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน และการสอนงานที่ เน้นการพัฒนาในขณะที่ปฏิบัติงาน สามารถ นำไปปฏิบัติงาน สามารถนำไปปฏิบัติ และถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้	สำนักฯดำเนิน การจัดฝึกอบรม
4. โครงการสัมมนาหลักสูตร "การตรวจสอบความถูกต้องของ วิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา (Method Validation in Micro biological)"			→											ฝ่ายประกัน คุณภาพ	ข้าราชการ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานของ สำนักฯ จำนวน 20 คน	ห้องประชุมสำนักฯ	20,920	- ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ และ ถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา - ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและซักถามจากผู้มีประสบ การณ์จริง สามารถนำทักษะต่างๆที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานในทันที	สำนักฯดำเนิน การจัดฝึกอบรม